

Thờ Ban Phụ Trách

Kể Từ Lá Thư 41



Paris 7/10/87

Anh Vinh thân mến.

Anh định cho số 40 ra vào khoảng cuối Octobre và đầu Novembre, như thế anh đã soạn xong bài vở rồi, còn những bài nào chưa kịp đăng lên Lá Thư thì anh gửi sang tôi từ bây giờ để Ban Phụ Trách chúng tôi xếp đặt vào số 41. Chúng tôi định cho ra số 41 vào trung tuần Fevrier 88 để anh em đọc trong ngày đầu năm, nếu được đủ các bài và tin tức cho số này. Về tin tức thì có phân giảm nhiều vì anh Bưu Hiệp đã phụ trách bản tin hằng tháng. Nhưng tôi thấy có cả các bài thơ cũng lên bản tin mà thực không cần về thời gian.

Về việc in LT giúp BPT Pháp thì trong số 39 anh đã cho biết là ở Washington nhận giúp, tôi đã viết hỏi anh Ngô Năm đại diện Vũng xem ai đứng giúp để tôi liên lạc ngay từ nay về cách thức in ra sao. Tôi thấy từ xưa, đến số 38 và 39 việc trình bày mỗi rất trang nhã, chủ đánh máy như chữ in, hình vẽ đúng chỗ. Như bài LT đi chu du Âu Châu, anh đã cho hình Tour Eiffel và chiếc máy bay lượn trên thì thật linh động hợp với hành văn của tôi phần vào bài. Tôi mong nhà in ở Washington in được các trang trong như số 38 và 39 thì rất hay. Tôi cũng sẽ trình bày bài vẽ và các hình vẽ theo như 2 số này, nhà in chỉ việc in cho đúng

bản chính của tôi.

Vừa rồi BT. tháng 10 tôi lại thấy anh nói anh Mông ở Bắc Cali nhận giúp in, thật là ở Mỹ đủ phương tiện. Như thế thì nhóm anh Mông sẽ giúp cho số 42 rồi nhóm khác lại giúp cho số 43,.. Một ngày kia AH chúng ta sẽ được một nhà in làm hoàn hảo và ít tiền. Lúc đó chúng ta sẽ giao hẳn cho nhà in đó, có thể cả việc gửi đi các AH năm châu theo bản danh sách của mình.

Bản địa chỉ của các AH lại cần để một vùng phụ trách liên tục thì khỏi nhầm lẫn, trừ khi nào vùng đó ngán rồi thì lúc đó lại tìm vùng khác. Cứ một năm 2 lần cập nhật địa chỉ lại: Lần đầu năm thì giao cho nhà in làm phụ bản gửi theo LT cho các AH; lần thứ nhì vào dịp hè giữa năm chỉ cần tóm tắt những thay đổi mới cũng giao cho nhà in gửi đi.

Về việc nhận tiền ủng hộ LT và vào quỹ tưởng trợ, tôi cũng nhờ anh Ngô Năm ở Washington xem ai giúp ân loát thì giúp nốt việc giữ tiền như là "kho bạc" còn việc chi tiêu thì vẫn là BPT phải trách nhiệm. Làm như vậy đỡ giấy tờ và khỏi tốn về hồi đoái.

Tôi mong rằng anh Ngô Năm trả lời tôi sớm để có thể đăng lên số 40. Việc này cũng cần làm để số tiền ủng hộ đều đều, nếu không thì các AH dù có thiện chí cũng sao lãng.

Mong được tiếp anh ở Paris, xin chúc anh cũng Bảo quyền vinh an.

Thân ái,
Ký tên Khúc Đản

Lời Ban Phụ Trách:

Uớc mong các AH Washington lên tiếng để các AH bên Pháp yên lòng soạn sẵn tay áo bắt tay vào việc, AH Nguyễn Đức Chí cho biết AH Ngô Năm đã đi khảo giá in LT rồi. Mong các AH bên Pháp vững tâm xúc tiến.

AHCC mình như vậy, không câu nệ giấy tờ. Nói một lời là đủ.